



อัคริชาวประวัตติ หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ(พระครูปราสาทพรหมคุณ สุสานทุ่งมน (วัดเพชรบุรี) อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เด็กชายสุวรรณหงษ์ จะมัวดี เป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญญูตเวทีต่อบิดามารดา ได้ช่วยกิจการงานทุกอย่าง ทำนา หว่านกล้า เก็บเกี่ยวข้าว ด้วยความวิริยะ  
ครั้นบรรพชาแล้วพระอุปัชฌาย์ได้ตั้งนามให้ใหม่ว่า"สามเณรพรหมศร" ลูมาได้ 3 วัน ขณะนั้นงันครไม่ไต่โคนต้นมะขามใหญ่ได้มีบุรุษหญิงชายแปลกหน้าทั้งมีอายุแก่และหนุ่ม แต่ง  
เมื่ออุปสมบทแล้ว หลวงปู่หงษ์ ตั้งใจมั่นขยันหมั่นเพียรศึกษาพระปริยัติธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า หลวงปู่เป็นผู้มีความวิริยะสูง จดท่องจำแม่นยำยิ่งนัก ทั้งฝึกได้

ครั้นอุปสมบทได้แล้ว 3 พรรษา จึงกราบลาพระอุปัชฌาย์จาริกจรดงควัตรตามแบบฉบับแห่งพระบรมครู อาศัยอยู่ตามโคนไม้ นุ่งห่มใช้ผ้าเพียงสามผืน ทั้งถือที่สงสัปปายะ

เมื่อจรดงควัตรเข้าเขตกัมพูชา อันเป็นที่ตระหนักดีอยู่แล้วว่าเป็นดินแดนแห่งอาณาจักรขอมถิ่นอารยธรรม เป็นที่รวมแห่งสรรพศาสตร์ ไสยเวทย์มนตรารุ่งเรืองนัก คงเป็นด้วย

ณ หมู่บ้านนี้เองที่ชาวบ้านต่างกล่าวขานคุณงามความดีในวีรกรรมหลายสิ่งที่ไม่อาจลืมเลือนได้จากหัวใจของทุกคน แม้หลวงปู่จะจรดงควัตรกลับประเทศไทยแล้วก็ตามจนขณะนี้

ผู้ติดตามหลวงปู่ทุกคนต่างแปลกใจและถามว่าทำไมจึงศรัทธาองค์หลวงปู่ขนาดนี้ พวกเราทุกคนต่างก็ถึงบางอ้อ! เพราะพ่อเฒ่าต่างเล่าให้ฟังว่า "หลานเอ๋ย ถ้าวันนั้นหลวงปู่

ตั้งนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมชาวบ้านเขาจึงพร้อมใจกันยอมนอนคว่ำให้หลวงปู่ท่านเดินบนหลังของพวกเขา ชาวบ้านทุกคนเคารพรักหลวงปู่เสมือนเป็นเทพของพวกเขาก็เลย

เมตตาบารมีอิทธิปาฏิหาริย์ ปรากฏนางพญาโจรี

หลวงปู่หงษ์ จรดงควัตรแจวบุญเรือมายังเมืองพระตะบอง ขณะนั้น ชาวเมืองเกิดความเดือดร้อน ข้าวยากหมากแพง เกิดขโมย โจรชุกชุม แต่ยังมีกลุ่มโจรหนึ่งมีหัวหน้าเป็น

แต่ก็เป็นโจรที่มีคุณธรรม เพราะข้าวของที่ได้มาจากการปล้นนั้นนางได้แบ่งปันแล้วก็นำไปแจกจ่ายแบ่งต่อคนยากจนด้วย ซึ่งการจีปล้นแต่ละครั้ง จะปล้นจากคนรวยมาแบ่งคนจน  
เมื่อตำรวจล้อมบ้านยามใดสมุนทุกคนต่างกระโดดลงอ่างน้ำมนต์ หายไปต่อหน้าต่อตาเช่นกัน โดยที่บ้านเมืองนั้นต้องพบกับความมืดหวังร้ายไป และเมื่อทุกคนต่างทราบกิตติคุณ  
ทั้งที่นางมะลิพยายามก้าวขาขึ้นบันไดด้วยวิธีใดๆก็ตาม ก็มีอาจที่จะขึ้นบันไดบ้านของตนได้ จนหลวงปู่ได้กล่าวขึ้นว่า “อ้าว! ขึ้นมาบนเรือนซิ” นางจึงขึ้นมาบนเรือนได้ ทุกคน  
สักครู่ นางจึงนึกว่าหลวงปู่ตายไปแล้วว่ายอมแพ้ พอหลวงปู่ผลอดด้วยสัญญาติญาณของนางพญาโจรี นางก็ยื่นมือเตรียมหยิบปืน หมายถึงสังหารหลวงปู่เสีย ให้สิ้นใจได้ แต่ก็มี  
จากนั้นหลวงปู่หงษ์ ก็กล่าวอบรมให้สติ ด้วยหลักแห่งศีลและเมตตาธรรม จนนางนั้นได้เกิดความละอาย เกรงกลัวต่อบาป บังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ถวายตัวเป็น

#### ห้าสิบห้าหาไม่เห็น

หลวงปู่หงษ์ ได้รุดงค์ ดั้นด้นมาถึงเขตดินแดนติดต่อกันระหว่างกัมพูชากับเวียดนาม(เวียตกง) ซึ่งขณะนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังเผยแพร่ มีอิทธิพลต่อทวีปเอเชียอาคเนย์เป็นอย่างมาก  
ขณะที่หลวงปู่หงษ์ ได้รุดงค์มาถึง ณ เขตชายแดนประเทศกัมพูชา กับประเทศเวียดนาม ทันใดนั้นทหารเวียตกงก็ได้แห่กันมาประมาณห้าสิบกกว่าคน ล้อมรอบกลดของหลวงปู่  
ซึ่งในการนี้ทหารเวียตกงจะค้นหาอย่างไรก็ไม่พบองค์หลวงปู่หงษ์ได้ ผลสุดท้ายท่านเมตตา และสงสารพวกทหารเวียตกง จึงได้ปรากฏกายยอมให้ทหารเวียตกงจับตัวไป โดย  
ทันใดที่หลวงปู่ได้ปรากฏกายออกมาจากกลดนั้น ทหารเวียตกงต่างตกใจขวัญหนีดีฝ่อ จึงได้นำปืน M16 ประทับบ่าแล้วยิงถล่มสู่เป้าหมายถึงองค์หลวงปู่หงษ์ ทันที หลวงปู่  
เมื่อทหารเวียตกงจะฆ่าอย่างไร ก็มีอาจมาได้ ทุกคนต่างก็งุนงง ผลสุดท้ายจึงเข้ารวมจับหลวงปู่ แล้วนำมาใส่กรงเหล็ก นำเดินทางมาถึงท่าเรือ จากนั้นก็ยกกรงเหล็กใส่เรือติด  
ซึ่งการนี้ได้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าทำไมจึงวิ่งของหลวงปู่จึงไม่เปียกน้ำ หลวงปู่ได้เมตตาตอบว่า “อ้อสิลคัม คนเรากล้ามีศีลมันถ้อมัน ในปฏิทาแห่งคุณพระพุทธเจ้า และครูบ  
แต่ยังไม่สะใจพวกทหารเวียตกงอยู่นั้นแหละ เพราะเขากล้ามีคำสั่งให้เรือหาปลานั้นวิ่งแล่นต่อไปอีกไกลแสนไกล จนเห็นแค่ขอบฟ้าจรดผิวน้ำเท่านั้น จากนั้นก็นำกรงเหล็ก  
ในที่สุดเรือหาปลาก็แล่นเข้าหาฝั่งอีกครั้ง แต่ทหารเวียตกงนั้นก็มิได้ละความพยายามแต่ประการใด ต่างก็ช่วยกันยกกรงเหล็กลงและรุมกระชากองค์หลวงปู่หงษ์ ออกมาจาก

#### สัจจวาจา...เป็นแตก

หลวงปู่หงษ์ ได้เดินรุดงค์ จากเวียดนามสู่ประเทศกัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง ขณะรุมล่ออยู่กลางป่าใหญ่นั้น จึงเต็มไปด้วยสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ช้าง ม้า เสือ กวาง กระต่าย งู นานาพันธุ์  
จึงได้ยกปืนยาวขึ้นประทับบ่า แล้วลั่นไกปืนขึ้นทันที ทันใดนั้นเองปากกระบอกปืนของนายพรานตื้อก็ลั่นเสียงดัง เบรีเยะ! แต่เป็นเพียงให้หลาบจำมิได้เป็นอันตรายต่อร่างกาย

#### พระธาตุปรากฏ

คุณหมอซซชัย ด้านสุนทร นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้หยิบพระพิมพ์เนศปางอัมจักรวาลเนื้อชานหมากกับพระพิมพ์ขุนแผนชัวยรมันให้ชมพร้อมกล่าวว่า "แปลกนัก"

#### ปฐมศรัทธา

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระที่ขอบอยู่กัมพู พระที่ขอบปล่อยขง พระที่มีงูเป็นทหารในยุคนี้หมายถึงพระภิกษุรูปใด หนึ่งในเดียวในสยามแห่งอีสานใต้ที่กระทำการดังกล่าวนี้เชื่อว่า  
ยังมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้เขียนได้พบเองสมัยครั้งแรกที่ได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่ใหม่ๆ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว โดยได้ยินบุคคลต่างๆทั่วไปกล่าวขานกันว่า หลวงปู่องค์นี้อยู่กับขง  
โดยมีกล่าถ้อยวิสาสะกินเองจนหลวงปู่ได้ยินเสียง “คลุกๆ” ไปมาจึงได้หันมาทางจางอนงันด้วยอาภักภரியอมยิ้มแล้วพยักหน้าพาลงกล่าวว่า “เอาซิๆ” เท่านั้นและเจ้ากระรอก

## หลวงปู่สอนให้อดทนข่มใจ

หลวงปู่หงษ์ ได้เมตตาให้กันลวดหนามเพื่อป้องกันสัตว์ลงไปเล่น เป็นที่น่ายินดีที่ทำงานเสร็จภายใน 1 วัน ด้วยการใช้กำลังแรงงานเพียง 80 คน ซึ่งรวมระยะเวลาล้อมประม  
ทุกคนที่ได้สดับรับฟังต่าง ปิติยินดีที่หลวงปู่ได้เมตตาแนะนำกระแสรธรรมให้มีจิตระลึกได้ เพราะคนเราทุกวันนี้ลึมนึกไปว่าเกิดแล้วไม่ตาย จึงต่างขวนขวายชิงดีชิงเด่น เอาardt  
นอกจากนี้หลวงปู่หงษ์ยังเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยพูดให้เราเห็น แสดงอาการกระทำให้เรารู้เป็นตัวอย่างทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ด้วยจิตปรมาติตั้งมั่นให้ลูกหลานทุกคนส  
ซึ่งตอนนี้หลวงปู่หงษ์กำลังเปิดรับสมัครกองพลทหารศีลห้า หลักกติกามีอะไรบ้าง ไม่จำกัดเพศและวัย ใบสมัครไม่ต้องใช้ สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ กาย วาจา และใจ ด้วย

## คัมภีร์ต่างแดน

“ประสบการณ์ต่างแดนหลวงปู่คุ้มครองลูกศิษย์ ณ ประเทศเยอรมันได้อย่างไร คงเป็นผลพวงจากการที่ คุณสุพิชา คงทอง นั้นได้สมัครเข้าเป็นกองกำลังพลกองทัพศีลห้า”  
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแปลกสดๆร้อนๆ โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “อยากเป็นลูกศิษย์หลวงปู่” เมื่อวันก่อนคุณเอนก ได้พาเพื่อนๆ มากาบบรูเหมือนหลวงปู่ที่กองทุนปลูกป่าหลวงปู่

เผาชน อบต.

เหตุการณ์ครั้งหลังจากที่คุณสุเมธ ถูกรอบยิงแสบหน้าแบบเผาชนที่สุสานทุ่งมน แต่กระสุนมิได้ออกเลยกับแตกคาปากกระบอกปืน ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นญาติของคุณ  
ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมชาวบ้านเขาจึงพร้อมใจกันยอมนอนคว่ำให้หลวงปู่ท่านเดินบนหลังของวกรา ชาวบ้านทุกคนเคารพรักหลวงปู่เสมือนเป็นเทพเจ้าของพวกเขาที่